



Program-level Learning Outcomes (PLOs) มีผลต่อการเรียนการสอนในหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

PLO 1: ประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิชาชีพเพื่ออธิบายเหตุผลทางวิชาการในการทำเวปปฏิบัติ การแพทย์แผนไทยประยุกต์

Sub PLO 1.1 อธิบาย ความรู้ในทฤษฎีวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาทิ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เข้าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดล้อม และแนวทางการประยุกต์ความรู้เพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และการวิเคราะห์และแก้ปัญหาสุขภาพที่พบอยู่ในเวปปฏิบัติ

Sub PLO 1.2 บูรณาการ ความรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายเหตุผลและเชิงวิชาการในการทำเวปปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์

PLO 2: แสดงความสามารถในการสอบตามประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานที่เพียงพอในเวปปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้

Sub PLO 2.1 แสดง การสอบตามประวัติผู้ป่วยอย่างเป็นระบบเพื่อให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเพียงพอแก่การระบุปัญหาสำคัญของผู้ป่วย

Sub PLO 2.2 แสดง การตรวจร่างกายผู้ป่วยด้วยวิธีการที่ถูกต้องและสอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วย

Sub PLO 2.3 สรุป ข้อมูลที่ได้จากการสอบตามประวัติและการตรวจร่างกายได้อย่างเป็นระบบ

PLO 3: แสดงความสามารถในการวินิจฉัย วางแผนการรักษา และปรับแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง วิจารณ์ผลการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพที่พบอยู่ในเวปปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้

Sub PLO 3.1 ระบุ ปัญหาของผู้ป่วยได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบตามประวัติและผลการตรวจร่างกายของผู้ป่วย

Sub PLO 3.2 ให้ การวินิจฉัยปัญหาของผู้ป่วยได้โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม

Sub PLO 3.3 วางแผน การรักษาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่พบอยู่ โดยคำนึงถึงมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน

Sub PLO 3.4 ตั้งลำดับ ยารสมุนไพรที่เหมาะสมและ จ่ายยา จากสมุนไพรตามในสั่งยาเพื่อการรักษาและการสร้างเสริมสุขภาพได้ถูกต้องเหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วยโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วย

Sub PLO 3.5 เลือก หัตถการและการเสริมผู้ป่วยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วย

Sub PLO 3.6 ประเมิน ผลของการรักษาและ ปรับ แผนการรักษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

PLO 4: ทำหัตถการตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Sub PLO 4.1 ทำ หัตถการต่าง ๆ อาทิ การนวดไทยแบบราชสำนัก การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Sub PLO 4.2 เตรียม สมุนไพรสดให้พร้อมสำหรับการผลิตยาสมุนไพรแบบที่ใช้น้อย

Sub PLO 4.3 ใช้ เครื่องมือในการผลิตยาสมุนไพรแบบที่ใช้น้อยได้ถูกต้องและปลอดภัย

Sub PLO 4.4 หลีกเลี่ยง การปนเปื้อนในรูปแบบที่ใช้น้อยโดยกระบวนการผลิตดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)

PLO 5: แสดงความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในบทบาทผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

Sub PLO 5.1 อธิบาย บทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และบุคลากรวิชาชีพอื่น ๆ และแนวทางความร่วมมือในการทำเวปปฏิบัติแบบสหวิชาชีพ

Sub PLO 5.2 รับฟัง และ ยอมรับ ความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเพื่อประโยชน์การทำงานที่ดียิ่งขึ้น

Sub PLO 5.3 แสดง พฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นำหรือสมาชิกกลุ่ม โดยปรับตัวเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้งานได้ผลตามเป้าหมาย

PLO 6: แสดงความรับผิดชอบในการทำงานและทวนปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและงานในครัวเรือน

Sub PLO 6.1 ประยุกต์ หลักการพื้นฐานของการจัดการระบบการดูแลสุขภาพและความคิดริเริ่มในการทำงานและเวปปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและผลงานมีความปลอดภัยที่ปลอดภัย

Sub PLO 6.2 เลือก และ รวบรวม ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อประเมินและวางแผนปรับปรุงพัฒนาตนเองและงานในครัวเรือน

Sub PLO 6.3 สืบค้น ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการรับสุขภาพจากแหล่งที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์

Sub PLO 6.4 รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และจัดการ ความรู้ เพื่อสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ในการพัฒนาตนเองและงานในครัวเรือน

PLO 7: สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้สื่อต่าง ๆ ได้ชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Sub PLO 7.1 อธิบาย และ นำเสนอ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและการบริการสุขภาพโดยใช้วิธีการ/เครื่องมือในการสื่อสาร ภาษา และคำศัพท์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่เหมาะสม ทั้งการพูดและการเขียน

Sub PLO 7.2 ใช้ ทักษะในการสนทนา การตั้งคำถาม การถาม และการฟัง เพื่อรวบรวมและสรุปประเด็นสำคัญทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้อย่างเป็นระบบ

Sub PLO 7.3 ให้ ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ ด้วยภาษาและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์

PLO 8: แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ และพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

Sub PLO 8.1 ระบุ เหตุผลที่ไม่ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

Sub PLO 8.2 แสดง พฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องทั้งใน หน้าที่ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ หรือจิตสำนึกต่อสังคมและธรรมชาติในคุณธรรมของการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

Sub PLO 8.3 ทำ เวปปฏิบัติบริการสุขภาพในครัวเรือนตามเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย อาทิ การคำนึงถึงประโยชน์ ความปลอดภัย และสิทธิของผู้ป่วยเป็นสำคัญ